

History ng Kalusugan ng Estudyante



Paki-update ang impormasyon sa kalusugan ng iyong anak para mabigyan namin siya ng pinakamabuting pangangalagang posible sa paaralan.

Impormasyon ng estudyante

Apelyido ng Estudyante	Pangalan ng Estudyante	Kasarian
Petsa ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy)	Guro	Grade
Pangalan ng Magulang/Tagapangalaga (paki-print)	Número ng Telepono ng Magulang/Tagapangalaga sa Bahay	Cell Phone Number ng Magulang/Tagapangalaga
Email ng Magulang/Tagapangalaga	Pangalan/Address ng Lisensyadong Propesyonal sa Kalusugan	Número ng Telepono ng Propesyonal sa Kalusugan

Medikal na History ng Estudyante

Pakilagyan ng check ang lahat ng nalalapat.					
<input type="checkbox"/> Mga allergy (tingnan sa ibaba)	<input type="checkbox"/> Diabetes (tingnan sa ibaba)	<input type="checkbox"/> Ang karamdaman sa pangingsay (seizure) (tingnan sa ibaba)			
<input type="checkbox"/> Hika/asma (tingnan sa ibaba)	<input type="checkbox"/> Mga alalahanin sa diyeta	<input type="checkbox"/> Kondisyon sa balat/eczema			
<input type="checkbox"/> Mga alalahanin sa paggawi	<input type="checkbox"/> Mga madalas na pananakit ng ulo/migraine	<input type="checkbox"/> Mga alalahanin sa tiyan/bituka			
<input type="checkbox"/> Mga alalahanin sa pantog o sa bowel	<input type="checkbox"/> Problema sa pandinig	<input type="checkbox"/> Karamdaman sa pag-ihik/kidney			
<input type="checkbox"/> Karamdaman sa dugo	<input type="checkbox"/> Kondisyon sa puso (tingnan sa ibaba)	<input type="checkbox"/> Problema sa paningin			
<input type="checkbox"/> Utak (injury, mga kondisyon, operasyon, atbp.)	<input type="checkbox"/> Mga pisikal na kapansanan	<input type="checkbox"/> Problema sa paningin – salamin sa mata/contact lens?			
<input type="checkbox"/> Iba pa (pakisulat)					
Mga allergy					
<input type="checkbox"/> Allergy sa kagat ng bubuyog (bee sting)	<input type="checkbox"/> Allergy sa pagkain (tukuyin)	<input type="checkbox"/> Iba pa (tukuyin)			
Pakilarawan ang reaksiyon at gamot sa allergy:					
Napayuhan na ba ang iyong estudyante ng iyong lisensyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na laging magdala ng EpiPen? <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/> Oo Kung oo, dapat mayroong physician order at EpiPen bago pumasok sa paaralan.					
Hika/asma					
Pakilagyan ng check ang mga naaangkop na trigger:	<input type="checkbox"/> mga allergy	<input type="checkbox"/> ehersisyo	<input type="checkbox"/> mga irritant	<input type="checkbox"/> mga impeksyon sa respiratoryo	<input type="checkbox"/> klima (malamig na hangin)
Kung nilagyan mo ng check ang oo sa hika/asma sa itaas, pakikumpleto ang isang asthma treatment plan (ASP-1) bago pumasok sa paaralan.					
Kondisyong Puwedeng Magsapanganib ng Buhay					
Kung ang iyong estudyante ay may kondisyong puwedeng magsapanganib ng buhay gaya ng diabetes, kondisyon ng puso, o karamdaman sa pangingsay (seizure), makipag-ugnayan sa school nurse para sa karagdagang dokumentasyong kinakailangan bago pumasok sa paaralan.					
Iba Pang Impormasyong Pangkalusugan					
Mayroon bang problema sa kalusugan ang iyong estudyante na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay o sa pakikibahagi sa paaralan? <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/> Oo Kung oo, pakipaliwanag:					
Maglista ng anumang mahahalagang pinsala o operasyon:					
Kinakailangan ba ng iyong estudyante ng (mga) gamot? <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/> Oo			Kinakailangan ba ng iyong estudyante ng (mga) gamot habang nasa paaralan? <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/> Oo		
Pakilista ng anumang pangalan ng gamot at ang dahilan kung bakit ito iniinom/ginagamit:					
Mayroon bang anupamang espesyal na pangangailangan o alalahanin?					
Pamantayan sa Pagbibigay ng Gamot sa mga Estudyante					
Puwede lang ibigay sa mga estudyante ang mga gamot, nirereseta o over-the-counter, kung may nakasulat na pahintulot ng magulang/tagapangalaga at ng isang lisensyadong healthcare provider. Puwedeng makakuha online ng mga form na Authorization for Administration of Medication at School o sa pamamagitan ng pagtawag sa school nurse.					
Disgrasya (Injury) sa Paaralan					
Kung madisgrasya ang iyong estudyante sa paaralan, tatawagan namin: 1) ang magulang/tagapangalaga o pang-emergency na contact; at 2) 911 kung kinakailangan.					
Pinapahintulutan ko ang pagbibigay sa mga tauhan ng paaralan ng medikal na impormasyong may kaugnayan sa aking estudyante para masiguro ang kanyang kaligtasan sa paaralan. Nauunawaan kong responsibilidad ko ang pagbabayad para sa medikal na pangangalagang pangkalusugan kung sakaling madisgrasya ang aking anak. Nabasa at nauunawaan ko form na ito.					
Pangalan ng Magulang/Tagapangalaga (paki-print)		Lagda ng Magulang/Tagapangalaga		Petsa (mm/dd/yyyy)	